
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่  22  สิงหาคม  พ.ศ.  2565  เวลา  13.30  น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายฐิติวัชร์ ตันตละ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอเมือง 
2. นายมงคล      หลักฐาน สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอเมือง 
3. นายอนุวัฒน์      ใจบุญ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอเมือง 
4. นางพิสมัย      ใจวัง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 4 อ าเภอเมือง 
5. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 5 อ าเภอเมือง 
6. นายเดชศรี ธิวงค์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 6 อ าเภอเมือง 
7. นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอเชียงค า 
8. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอเชียงค า 
9. นายบุญสินธุ์         มังคลาด สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอเชียงค า 
10. นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 4 อ าเภอเชียงค า 
11. นายนิคม             ศรีวิราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อ าเภอดอกค าใต้ 
12. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอดอกค าใต้ 
13. สิบเอกบุญเดช         อินต๊ะสาร สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอดอกค าใต้ 
14. นายบูรณาการ      ตาค า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอปง 
15. นายอาทิตย์ งามตา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอปง 
16. นายเสวียน         มะโนชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอปง 
17. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อ าเภอจุน 
18. นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอจุน 
19. นายภูเบส         วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอแม่ใจ 
20. นายกมล      หทัยด ารงวิทยา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี ๒ อ าเภอแม่ใจ 
21. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอภูซาง   
22. นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอภูซาง   
23. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอภูกามยาว 
24. นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอเชียงม่วน 
25 นายประพันธ ์ ดีอุด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ผู้ขาดการประชุม      ไม่ม ี
ลาการประชุม         
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา   
2. นายธวัช สุทธวงค์ รองนายก อบจ.พะเยา   
3. นายสวัสด์ิ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา   
4. นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
5. นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
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6 นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
7 นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา (1) 
8 นายสยาม ปรีชา รองปลัด อบจ.พะเยา (2) 
9 นางธนพรรธน ์ สุขตัว หัวหน้าส านักปลัด อบจ.พะเยา 
10 นายยงยุทธ ทองค าเกิด รกท.ผอ.กองช่าง 
11 นางสาวลัดดา ทองทา ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
12 นางสาวณิชาภา สันธิ รกท.ผอ.กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
13 นางมาลินี วัชระวรกานต์ ผอ.กองคลัง 
14 นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
15 นางสุจินดา อิ่นค า ผอ.กองการเจ้าหน้าท่ี 
16 นางสาวพวงทอง โยธาใหญ่ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
17 นางชัชฎาพร แข็งแรง รกท.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
18 นางล าดวน ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
19 นางสาวสุภาวดี จันตา หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
20 นางมยุร ี เหมหิรัญย์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
21 นางเบญจวรรณ สกุลกวีพร หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
22 นายประเสริฐ พรหมเผ่า นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
23 นายเทพบดินทร์ หมั่นไร ่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
24 นายธนเดช ขวัญใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
25 นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ์ พนักงานจ้างท่ัวไป 
26 นายสุพจน์ อินลือ พนักงานจ้างท่ัวไป 
    

 
เร่ิมประชุม   เวลา 13.30 น. 

 
 

เลขานุการสภา อบจ.พะเยา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะ เยา             
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองปลัด รักษาราชการแทนปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็น
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ครั้ง ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 กระผมได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว            
มีสมาชิกสภาฯ มาลงช่ือเข้าประชุมท้ังส้ิน จ านวน 24 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ   

ขอเรียนเชิญ นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นท าหน้าท่ีประธาน
ท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
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ประธานสภาฯ    เชิญทุกท่านนั่งครับ 
  
เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนท่ี 1 ขึ้นท าหน้าท่ีช่วยเหลือประธานสภาฯ ครับ 
และเรียนเชิญ นางนฤมล  บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา คนท่ี 2 ข้ึนท าหน้าท่ีช่วยเหลือประธานสภาฯ 

 
ประธานสภาฯ  เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะท่ีปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  

ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เสนอญัตติให้  
ฝ่ายสภาฯ พิจารณา เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน           
จังหวัดพะเยา เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนตามอ านาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ดังนั้น กระผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
เลขานุการสภาฯ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี    
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตาม ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง ก าหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖    
ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยก าหนดระยะเวลา และวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีก าหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับต้ังแต่วันท่ี ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น 

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 2๒ และมาตรา ๒๔           
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภาดังกล่าวข้างต้น 

จึง ไ ด้ เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา             
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นับต้ังแต่วันท่ี ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป   

ประกาศ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
/ประธานสภา
ฯ 
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ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ ให้ทุกท่าน
ทราบเรียบร้อยแล้ว ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

1.1   แนะน าข้าราชการโอน(ย้าย) มาด ารงต าแหน่งสายงานบริหาร   
  และสายงานอ านวยการ ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับโอน(ย้าย) ข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาแต่งต้ัง
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
เป็นต้นไป จ านวน 2 ต าแหน่ง ดังนี้ 

1.) นายสยาม  ปรีชา โอน(ย้าย) มาด ารงต าแหน่ง รองปลัดองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

2.) นางสาวลัดดา  ทองทา โอนมาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกอง 
พัสดุและทรัพย์สิน  

เชิญท้ัง 2 ท่านแนะน าตัวต่อท่ีประชุมสภาฯ เริ่มท่ีรองปลัดฯ     
ก่อนครับ 

  
นายสยาม  ปรีชา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรอง

ประธานสภา ท้ัง 2 ท่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายก
ตลอดจนผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน 
ท่านรองปลัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ผู้อ านวยการกองทุกกอง ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสยาม ปรีชา ต าแหน่ง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลแม่ปืม 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ภูมิล าเนาเดิมเป็นคนดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 
ส่วนการท างานยินดีท่ีได้ร่วมงานกับทุกท่าน จะพยายามท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด 
แล้วก็จะยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการท างาน เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้อง
ประชาชนต่อไป ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ    เชิญ ผอ.กองพัสดุฯแนะน าตัวครับ 
 
น.ส.ลัดดา  ทองทา  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านรอง 
ผอ.กองพัสดุ ประธานสภาท้ัง 2 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรอง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาท้ัง 2 ท่าน รวมทั้งท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้อ านวยการกองทุกกองขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ดิฉันนางสาวลัดดา ทองทา ต าแหน่งผู้อ านวยการกองพัสดุ
และทรัพย์สิน ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองคลัง ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีได้กลับมาท างานท่ี
บ้านเกิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดให้ดิฉัน
ได้มีอนาคตขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน และดิฉันก็มีความยินดีท่ีจะช่วยในการพัฒนา
ท้ังองค์กรและจังหวัดพะเยา ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วย มีอะไรก็ช่วย
แนะน าได้ ขอบคุณค่ะ 
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ประธานสภาฯ     เชิญท่านนายกกล่าวต้อนรับข้าราชการ ท้ัง 2 ท่าน เชิญครับ 
 

นายก อบจ.พะเยา  ขอบคุณครับท่านประธาน ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ     
ท้ัง 2 ท่าน นายสยาม ปรีชา ก็เคยเป็นปลัดท่ีเทศบาลต าบลแม่ปืม      
ความเช่ียวชาญ ในเรื่องของระเบียบหลายๆด้าน ก็มาอยู่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นองค์กรท่ีใหญ่ขึ้น เช่ือว่าความสามารถของท่านคงช่วย
ขับเคล่ือนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรงตามนโยบายของผู้บริหาร          
และทาง ฝ่ังสภาฯ ในเรื่องของการดูแลประชาชนในจังหวัดพะเยา              
ภายใต้ระเบียบราชการท่ีคงจะชัดเจนมากขึ้น แล้วก็ยินดีกับนางสาวลัดดา ทองทา 
กลับมาสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ช่วยท างานร่วมกันต่อไป
หลายส่ิงหลายอย่างทางสภาฯ ก็คงจะต้องแชร์ความคิดเห็นเพื่อร่วมกัน
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ฝ่ายบริหาร          
ฝ่ายนิติบัญญัติท างานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยินดีต้อนรับท้ัง 2 ท่านครับ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   ในนามสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา ขอต้อนรับ
ข้าราชการท้ังสองท่าน ท่ีโอน (ย้าย) มาด ารงต าแหน่งในสังกัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ 

 

ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ประชุมเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 

 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงาน            
เชิญท่านเดชศรี  ธิวงค์  

 

นายเดชศรี  ธิวงศ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
นายเดชศรี  ธิวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอ
เมืองพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเม่ือวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2565  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 
ตามส าเนารายงานการประชุมฯ ท่ีได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯไปก่อนหน้านี้ 
หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีข้อผิดพลาด บกพร่อง โปรดทักท้วง 
เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

 

ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ประชุมเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565  จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอมติ              
ท่ีประชุม 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้ง ท่ี 1 ประจ าปี          
พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

เลขานุการสภาฯ    รับรอง 23 เสียง  
 

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่รับรอง  -ไม่มี-   
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมวันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 
ด้วยคะแนนเสียง  23  เสียง ไม่รับรอง -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง 

  
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ยื่นกระทู้ถามแต่อย่างใด 

 
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  

รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 20 พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2565 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วน                 
จังหวัดพะเยา เพิ่มเติมครั้ง ท่ี 3 พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น             
(พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปล่ียนแปลง 
ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2565  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชาคมท้องถิ่นจังหวัดพะเยาแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบท่ี 4  

ส าหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ท่ีกองยุทธศาสตร์         
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ 
หรือท่ีเว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติท่ีประชุมรับทราบ          
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
 

 /นายก... 

http://www.py-pao.go.th/


-7- 
 
นายก อบจ.พะเยา  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 20 พ.ศ. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 15 พ.ศ. 2565 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เพิ่มเติมครั้งท่ี 3 พ.ศ.2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 
- 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2     
พ.ศ. 2565  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประชาคมท้องถิ่นจังหวัดพะเยาแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบท่ี 4  

ส าหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ท่ีกองยุทธศาสตร์         
และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ 
หรือ ท่ี เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้ เป็นการรายงานให้สภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ ท่ีประชุม
รับทราบ  

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรดทราบ 
 
ประธานสภาฯ    ท่ีประชุมรับทราบนะครับ 

 

ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 5.1 ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหาร               
งานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 

  คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ ส านักปลัด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 

นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณ
เพื่อการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายการท่ี 6 หน้าท่ี 129 
เงินเดือนข้าราชการประจ าปี จ านวนเงิน 91,000.- บาท (เก้าหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์            
หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ประจ าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้  ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึง           

ความจ าเป็นของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โอนลด ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดเงินเดือน ฝ่ายประจ า ประเภท
เงินเดือนข้าราชการ รายการท่ี 6 หน้า 129  ส านักปลัดฯ รวมโอนลด          
1 รายการ จ านวนเงิน 91,000.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวมโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ 
จ านวนเงินรวม 91,000.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน  
1 เครื่อง ๆละ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล   
จ านวน 2 เครื่องๆละ 23,000.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวม
เป็นเงิน 46,000.- บาท (ส่ีหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่องๆละ 7,500.- บาท (เจ็ดพัน 
 ห้าร้อยบาทถ้วน)  

4. เครื ่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 3 เครื ่องๆละ 
2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 7,500.- บาท (เจ็ดพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)   

รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 5.1 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ        

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ  
หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

ด้วยครับ 
  
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 24 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรอนุมัติ 

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่
ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

/เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ี          
ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี     

พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-   
งดออกเสียง 1 เสียง  

 
ประธานสภาฯ  5.2 ขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2565 โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม       
 และการโยธา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ      
กองช่าง เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา           

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการดังกล่าว  ไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น           
จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการท่ี 10 หน้า 262 ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร จ านวนเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการประจ ากองช่าง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ    ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้  ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึง       
ความจ าเป็นของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โอนลด กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการท่ี 10 หน้า 262 รวมโอนลด 
1 รายการ จ านวนเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี ่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ    
เป็นค่าจัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ จ านวน 2 เครื่องๆละ 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงิน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบ 5.2  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ครับ        
ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์
ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม 24 ท่าน  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรอนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา กองช่าง ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 23 เสียง  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา กองช่าง ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี          

พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง 23 เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-         
งดออกเสียง 1 เสียง 

 
 
 
 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  5.3  การเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแทน 
 ต าแหน่งที่ว่าง 
   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในคราวประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้ง ที ่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เมื ่อว ันที ่ 2 
กุมภาพันธ์ 2564 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีมติเลือก
คณะกรรมการประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ านวน 14 คณะ 
เพื่อด าเนินกิจการงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาฯไปแล้ว นั้น 
 เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ราย         
นายบุญศักย์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา           
เขตเลือกต้ังท่ี 2 อ าเภอปง ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2565  
ท าใหบุ้คคลดังกล่าวพ้นจากหน้าท่ีกรรมการประจ าสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา รวม 5 คณะ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสามัญประจ า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3. คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตาม 

   ผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4. คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
5. คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ผมจึงขอเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณา
เลือกคณะกรรมการประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารวม           
5 คณะดังกล่าว แทนต าแหน่งท่ีว่าง เชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เลขานุการสภาฯ  เ รี ยน  ประ ธ านสภา อง ค์ก ารบริห า ร ส่ วน จั งหวั ดพะ เยา          
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ  
๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น              

มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน
เจ็ดคน  
       ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
3. คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
4. คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 

/ข้อ 106... 
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      ข้อ 106 กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าท่ีเมื่อ  
                  (2) ตาย 

 ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณี             
ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองการเสนอช่ือ
ให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้น า
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อระเบียบให้ท่ีประชุมรับทราบแล้ว
ส าหรับกระบวนการต่อไป คือให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือบุคคลซึ่งเป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่ีสมควรเลือกเป็น
คณะกรรมการของสภาท้องถิ่นแต่ละคณะท่ีว่าง รวม 5 คณะ  เริ่มท่ีคณะท่ี 1 
คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชิญเสนอช่ือครับ 
เชิญคุณพิสมัย  ใจวัง  

 
นางพิสมัย  ใจวัง  เ รี ย น ป ร ะ ธ านสภ า อง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ วน จั งห วั ดพะ เย า                  

ดิฉันนางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        
เขต 4 อ าเภอเมืองพะเยา ขอเสนอนายอาทิตย์  งามตา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอปง เป็นคณะกรรมการสามัญประจ า  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 
นายอะดิเรก  กองมงคล  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     

นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา          
ขอรับรอง ครับ 

 
นายเดชศรี  ธิวงค ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม            

นายเดชศรี  ธิวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภาฯ  นางพิสมัย  ใจวัง ได้เสนอช่ือ นายอาทิตย์ งามตา เป็นคณะกรรมการ

สามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนท่ีว่าง มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านอื่น ประสงค์จะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผู้เสนอช่ือเพิ่มเติม 
ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบให้ นายอาทิตย์ งามตา เป็นคณะกรรมการ
สามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนต าแหน่งท่ีว่าง  

คณะท่ี 2  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญเสนอช่ือ 
เชิญ นายช านาญ  บัวแดง ครับ 

 
/นายช านาญ... 
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นายช านาญ  บัวแดง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     
นายช านาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 
อ าเภอจุน ขอเสนอ นายฐิติวัชร์  ตันตละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขต 1 อ าเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 
นายบุญสินธุ์  มังคลาด  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากระผม      

นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
ขอรับรองครับ 

 
นายเข้ม  อัศราช  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากระผม          

นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภาฯ  นายช านาญ  บัวแดง ได้เสนอช่ือนายฐิติวัชร์  ตันตละ สมาชิกสภา

อง ค์การบริหาร ส่วน จังหวั ดพะ เยา  เขต 1  อ า เภอ เมื อ งพะ เยา                  
เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม แทนต าแหน่งท่ีว่าง มีสมาชิก
สภาฯ ท่านอื่นประสงค์จะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  -ไม่มี- ถ้าไม่มี ถือว่า
ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบให้ นายฐิติวัชร์  ตันตละ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 อ าเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
 คณะท่ี 3  คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  และติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชิญเสนอช่ือ  
  เชิญ นายเข้ม  อัศราช ครับ 

 
นายเข้ม  อัศราช  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     

นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1        
อ าเภอภูซาง  ขอเสนอนายฐิติวัชร์  ตันตละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขต 1 อ าเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการส่งเสริม             
การมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนต าแหน่งท่ีว่าง  

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 
นายมานพ  ศูนย์กลาง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม      

นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
ขอรับรองครับ 

 
นายช านาญ  บัวแดง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม      

นายช านาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา          
ขอรับรองครับ 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  นายเข้ม  อัศราช ได้เสนอช่ือนายฐิติวัชร์  ตันตละ สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 อ าเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ       
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแทนต าแหน่งท่ีว่าง มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านอื่นประสงค์จะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุมให้
ความเห็นชอบให้นายฐิติวัชร์  ตันตละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขต 1 อ าเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

 

ประธานสภาฯ  ต่อไปคณะท่ี 4 คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   เชิญเสนอช่ือครับ        
เชิญนายธนกร  ใจกล้า ครับ 

 

นายธนกร ใจกล้า  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม        
นายธนกร ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 
อ าเภอเชียงค า ขอเสนอนายอาทิตย์  งามตา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอปง เป็นคณะกรรมการสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เ ด็ก สตรี  คนชรา และ ผู้ ด้อยโอกาส              
แทนต าแหน่งท่ีว่าง ครับ 

 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 

นางพิสมัย  ใจวัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ดิฉัน           
นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอรับรองค่ะ 

 

นายประทีป  อินธิมา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม      
นายประทีป  อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา        
ขอรับรองครับ 

 

ประธานสภาฯ  นายธนกร  ใจกล้า  ได้เสนอช่ือนายอาทิตย์  งามตา สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอปง เป็นคณะกรรมการ
สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
แทนต าแหน่งท่ีว่าง มีสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นประสงค์จะเสนอช่ือเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบให้นายอาทิตย์ งามตา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ า เภอปง 
เป็นสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสแทนต าแหน่งท่ีว่าง 

 

 

/ประธานฯ... 
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ประธานสภาฯ   ต่อไปคณะท่ี 5 คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   เชิญเสนอช่ือครับ เชิญสิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร 
 
ส.อ.บุญเดช  อินต๊ะสาร  เรียนประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม       

สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
เขต 3 อ าเภอดอกค าใต้ ขอเสนอ นายอาทิตย์  งามตา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอปง เป็นคณะกรรมการการศึกษา  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่าง ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 
นายอะดิเรก  กองมงคล  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     

นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 
อ าเภอเชียงค า ขอรับรองครับ 

 
นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม      

นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขต 1 อ าเภอเชียงค า ขอรับรองครับ 

 
ประธานสภาฯ  สิบเอกบุญเดช อินต๊ะสาร ได้เสนอช่ือนายอาทิตย์ งามตา สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอปง เป็นคณะกรรมการ
การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นแทนต าแหน่งท่ีว่าง มีสมาชิกสภาฯท่านอื่น
ประสงค์จะเสนอช่ือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบ
ให้นายอาทิตย์ งามตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 
อ าเภอปง เป็นคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แทนต าแหน่งท่ีว่าง 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ท่ีประชุมสภาฯ ได้ด าเนินการเลือก
คณะกรรมการประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แทนต าแหน่ง
ท่ีว่าง ครบท้ัง 5 คณะแล้ว ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการสามัญประจ า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
  นายอาทิตย์ งามตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2  
  อ าเภอปง 
  2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม นายฐิติวัชร์  ตันตละ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 อ าเภอเมืองพะเยา 

  3. คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตาม 
การปฏิบัติตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายฐิติวัชร์  ตันตละ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 อ าเภอเมืองพะเยา 

  4. คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส นายอาทิตย์  งามตา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอปง 

/5.คณะกรรมการ... 
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   5. คณะกรรมการการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น นายอาทิตย์ งามตา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอปง 
 

ประธานสภาฯ 5.4 ญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 

  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เสนอญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       
มายังสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2565      
ซึ่งอยู่ในกรอบเวลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 3 วิธีการงบประมาณ ข้อ 23  

ก่อนท่ีจะด าเนินการพิจารณาร่างข้อบัญญัติต่อไปนั้น ขอให้เลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมาย
วิธีการจัดท างบประมาณและขั้นตอนการพิจารณาให้ท่ีประชุมสภาฯ ทราบ 
เชิญครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผมขอช้ีแจง

ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
ดังต่อไปนี้ครับ 
 ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)           
พ.ศ.๒๕๔๓  

 ข้อ ๒๓ ก าหนดว่า ให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณท าการพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นแล้ว  เสนอต่อ          
คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

 เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ไ ด้พิจารณาอนุมั ติให้ ต้ั ง เงิน
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ
รวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม  
 ๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ข้อ 43 ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี ้
(1) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(2) เหตุผลท่ีเสนอร่างข้อบัญญัติ 

 การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา

เป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
ก็ได้   

/ข้อ 45... 
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    ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา         
สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสองให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่น          
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
 ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี ๑ ให้ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  
 เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๑ สภาท้องถิ่น
อาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ ครับ 

 
ประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบแล้ว             

ต่อไปขอเชิญท่านนายกฯ แถลงต่อท่ีประชุมสภาฯ 
 
นายก อบจ.พะเยา เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะได้เสนอ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2566      
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธาน        
และสมาชิกทุกท่าน ได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ         
และแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
     งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       

ณ วันท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา            
มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 - เงินฝากธนาคาร ท้ังส้ิน จ านวน 216,022,637.95 บาท 
(สองร้อยสิบหกล้านสองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) 

 - เงินสะสม  จ านวน  261,224,634.53 บาท (สองร้อย 
 หกสิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นส่ีพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทห้าสิบสามสตางค์) 

 - เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 61,344,503.02 บาท 
(หกสิบเอ็ดล้านสามแสนส่ีหมื่นส่ีพันห้าร้อยสามบาทสองสตางค์) 

 - รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จ านวน 1 โครงการ รวม 498,500 บาท (ส่ีแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อย
บาทถ้วน)  
 - รายการได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 24 โครงการ 
รวม 2 ,602,662 บาท  (สองล้านหกแสนสองพันหกร้อยหกสิบ
สองบาทถ้วน)  

 

/เงินกู้... 
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 - เงินกู้คงค้าง จ านวน 109,551,617.40 บาท (หนึ่งร้อย
เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทส่ีสิบสตางค์) 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 
 - รายรับจริง จ านวน 497,118,571.53 บาท (ส่ีร้อยเก้าสิบ 
เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์) 

 - เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
จ านวน 34,183,751.48 บาท (สามสิบส่ีล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพัน
เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทส่ีสิบแปดสตางค์)  
 - รายจ่ายจริง จ านวน 396,226,280.32 บาท (สามร้อย
เก้าสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบบาทสามสิบสองสตางค์)  
 - รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
จ านวน  34,183,751.48 บาท (สามสิบส่ีล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพัน
เจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทส่ีสิบแปดสตางค์) 
  - มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี        
จ านวน 11,364,313 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นส่ีพันสาม
ร้อยสิบสามบาทถ้วน) 
 - รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองสะสม  
จ านวน 5,669,892.50 บาท (ห้าล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อย
เก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) 
 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประกอบด้วย 
 - ประมาณการรายรับ ต้ังไว้จ านวน 405,752,300.- บาท  
(ส่ีร้อยห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพัน สามร้อยบาทถ้วน) แยกเป็น 

 - หมวดภาษีอากร  จ านวน 18,200,000.- บาท (สิบแปด 
ล้านสองแสนบาทถ้วน) 

 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  
 จ านวน 705,000.- บาท (เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) 

 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 1,106,000.- บาท 
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพนับาทถ้วน) 

 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 
  จ านวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 400,000.- บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน) 
 - หมวดรายได้จากทุน จ านวน 25 ,000.- บาท (สองหมื่น         
ห้าพันบาทถ้วน) 
 - หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 247,500,000.- บาท (สองร้อย               
ส่ีสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
 
 

/หมวดภาษีจัดสรร... 
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- หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 137,811,300.- บาท (หนึ่งร้อย
สามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพนัสามร้อยบาทถ้วน) 
  ประมาณการรายจ่าย ต้ังไว้ 405,752,300.- บาท (ส่ีร้อยห้าล้าน
เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) แยกเป็นรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน  
ดังนี้ 

 ด้านบริหารท่ัวไป  ประกอบด้วย  
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

จ านวน 86,446,650.- บาท (แปดสิบหกล้านส่ีแสนส่ีหมื่นหกพันหกร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน) 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 จ านวน 4,403,040.- บาท (ส่ีล้านส่ีแสนสามพันส่ีสิบบาทถ้วน)  
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  ประกอบด้วย 

 แผนงานการศึกษา  
 จ านวน 10,361,300.- บาท (สิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพนัสามร้อยบาทถ้วน) 

 แผนงานสาธารณสุข   
จ านวน 8,675,120.- บาท (แปดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อย
ยี่สิบบาทถ้วน) 

 แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน  300,000.- บาท  
 (สามแสนบาทถ้วน) 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 จ านวน 2,228,000.- บาท (สองล้าน สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
 จ านวน 1,961,200.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพนัสองร้อยบาทถ้วน) 
 ด้านการเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 จ านวน 165,962,330.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพัน  
 สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

 แผนงานการเกษตร  
จ านวน 5,620,150.- บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 ด้านการด าเนินงานอื่น ประกอบด้วย 

 แผนงานงบกลาง  
 จ านวน 119,794,510.- บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นส่ีพัน
 ห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 

รายจ่ายจ าแนกตามงบรายจ่าย  ดังนี้ 
 งบกลาง จ านวน 119,794,510.- บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้า

ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นส่ีพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
 
 

/งบบุคลากร... 
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 งบบุคลากร จ านวน 103,591,000.- บาท (หนึ่งร้อย
สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

 งบด าเนินงาน จ านวน 42,772,800.- บาท (ส่ีสิบสอง
ล้าน เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพัน แปดร้อยบาทถ้วน) 

 งบลงทุน จ านวน 139,593,990.- บาท (หนึ่งร้อย
สามสิบเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียด
ปรากฏตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วน             
จังหวัดพะเยา เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้พิจารณาให้              
ความเห็นชอบ  

 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านนายกฯ ได้แถลงถึงรายละเอียดหลักการและเหตุผล 

ของร่างงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย           
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๓ ว่าด้วยญัตติ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติ
ร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ        
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ 
หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ท่ีจะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ี
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ดังนั้น มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ครับ  

    
ประธานสภาฯ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปราย ซึ่งตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   

ข้อ ๖๕ วรรคแรก  ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิด
อภิปราย ฯลฯ ผมจึงขอปิดการอภิปรายนะครับ และข้อ 65 วรรคสอง  
เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ท่ีประชุมลงมติ  

ต่อไปเป็นการขอมติท่ีประชุมสภาฯ ในวาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เลขานุการสภาฯตรวจนับองค์ประชุมด้วย 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมจ านวน 24 ท่าน 
 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ตอนนี้มีจ านวนสมาชิกสภาฯท่ีอยู่ ในห้องประชุม 24 ท่าน         
รวมประธานสภาฯแล้ว ถือว่าครบองค์ประชุม ผมจึงขอมติท่ีประชุมสภาฯ ครับ  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   รับหลักการ จ านวน 23 เสียง  
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 
เลขานุการสภาฯ   ไม่รับหลักการ   -ไม่มี-   

 
ประธานสภาฯ    ท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ดังนี้ 
รับหลักการ  จ านวน  23  เสียง 
ไม่รับหลักการ     จ านวน    -   เสียง  
งดออกเสียง   จ านวน   1   เสียง  

 
ประธานสภาฯ  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีมติรับหลักการ              

แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 แล้วระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม ก าหนดว่า ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ
ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้  ไม่
น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น  

ดังนั้น กระบวนการขั้นตอนต่อไป คือ การพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๐๕ จะต้องมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ 

 
 

/เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ข้อระเบียบ     
ท่ีเกี่ยวข้อง ภายหลังท่ีสภาฯรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯแล้ว 
มีดังนี้ครับ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว   
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น 
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
และท่ีประชุมสภาท้องถิ่น จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ          
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรค
หนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติม        
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ
เป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ            
การเสนอญัตติ  

ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ  
       (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น            

มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
 (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภา

ท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน  

ข้อ ๑๐๕ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ           
ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

 (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภา

ท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณี        
ท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  
  การเสนอช่ือให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติ           
เป็นอย่างอื่น และให้น าวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ตามข้อ ๑๒  
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

 
 

/ข้อ 109... 
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ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น    
ครั้งแรกให้เป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภาท้องถิ่น 

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ  

ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  

 
ประธานสภาฯ                  ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงข้อระเบียบให้ท่ีประชุมรับทราบแล้ว

ส าหรับกระบวนการต่อไป คือให้สมาชิกสภาฯ เสนอว่าควรก าหนด           
ให้มคีณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จ านวนกี่คน ขอเชิญเสนอครับ           
เชิญ นางพิสมัย  ใจวัง ครับ 
 

นางพิสมัย  ใจวัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดิฉัน
นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 
อ าเภอเมืองพะเยา ขอเสนอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 เป็นคณะกรรมการสามัญ          
มีจ านวน ท้ังส้ิน 7 คน  

 
ประธานสภาฯ                  ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  เชิญ นายวิเชษฐ์  วงค์ประสิทธิ์ ครับ 
 
นายวิเชษฐ์  วงค์ประสิทธิ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     

นายวิเชษฐ์ วงค์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 
อ าเภอดอกค าใต้ ขอรับรอง ครับ 

 
ประธานสภาฯ                  ขอผู้รับรองอีก 1 ท่าน เชิญครับ 
 
นายบุญมี  จิตนารี  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     

นายบุญมี  จิตนารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเขต 5 
อ าเภอเมืองพะเยา ขอรับรองครับ 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหว ัดพะเยา เขตอ าเภอเมืองพะเยา เสนอให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖6 เป็นคณะกรรมการสามัญ มีจ านวนท้ังส้ิน 7 คน  

จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ     
ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ เป็นคณะกรรมการสามัญ มีจ านวนท้ังส้ิน 
7 คน ตามท่ี นางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขต 4 อ าเภอเมืองพะเยา เสนอ   

/ต่อไป... 
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ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 โดยให้
เสนอคณะกรรมการแปรญัตติเริ่มจาก  คนท่ี 1 และขอให้มี ผู้รับรอง          
อย่างน้อย ๒ คนนะครับ เชิญนายช านาญ  บัวแดง  
 

นายช านาญ  บัวแดง  เรียน ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม      
นายช านาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2          
อ าเภอจุน  ขอเสนอ นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอภูกามยาว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑  

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
 
ส.อ.บุญเดช  อินต๊ะสาร  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม       

สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขต 3 อ าเภอดอกค าใต้ ขอรับรองครับ 

 
นายอะดิเรก  กองมงคล  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     

นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
เขต 2 เชียงค า ขอรับรองครับ 

 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเลือกให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี ๑ อีกหรือไม่  -ไม่มี- ถ้าไม่มีผู้เสนอช่ือเพิ่ม      
ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบให้ นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอภูกามยาว เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี ๑  

ต่อไปขอให้เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นควรเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี ๒ เชิญนายอะดิเรก  กองมงคล ครับ 

       
นายอะดิเรก  กองมงคล  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     

นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
เขต 2 อ าเภอเชียงค า ขอเสนอนายช านาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอจุน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ              
คนท่ี 2 ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
 
นายวิเชษฐ์  วงค์ประสิทธิ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม               

นายวิเชษฐ์  วงค์ประสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 
อ าเภอดอกค าใต้ ขอรับรอง ครับ 

 
/นายเข้ม... 
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นายเข้ม  อัศราช  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม 

นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 
อ าเภอภูซาง ขอรับรองครับ 

 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเลือก ให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 อีกหรือไม่  -ไม่มี- ถ้าไม่มีผู้เสนอช่ือเพิ่ม 
ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบใหน้ายช านาญ  บัวแดง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอจุน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนท่ี 2  

ต่อไปขอให้เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นควรเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 3 เชิญ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร ครับ 
 

ส.อ.บุญเดช  อินต๊ะสาร  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม         
สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา     
เขต 3 อ าเภอดอกค าใต้ ขอเสนอ นายอะดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอเชียงค า เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 3 ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 

 
นางพิสมัย  ใจวัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดิฉัน                    

นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4  
อ าเภอเมืองพะเยา ขอรับรองค่ะ 

 
นายอนุวัฒน์   ใจบุญ   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  กระผม     
 นายอนุวัฒน์  ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 3
 อ าเภอเมืองพะเยา ขอรับรองครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเลือกให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 อีกหรือไม่  -ไม่มี- ถ้าไม่มีผู้เสนอช่ือเพิ่ม 
ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบให ้นายอะดิเรก กองมงคล เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 3  

ต่อไปขอให้เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นควรเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 4 เชิญ นายธนกร  ใจกล้า ครับ 
 

นายธนกร  ใจกล้า  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม       
นายธนกร  ใจกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4
อ าเภอเชียงค า ขอเสนอ นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เขต 1 อ าเภอภูซาง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
 
นายบุญมี  จิตนารี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม      

นายบุญมี  จิตนารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 5 
อ าเภอเมืองพะเยา ขอรับรองครับ 

 
นางพิสมัย  ใจวัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดิฉัน              

นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 
อ าเภอเมืองพะเยา ขอรับรองครับ 

 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ ท่ีจะเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเลือก             

ใหเ้ป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 อีกหรือไม่  -ไม่มี- ถ้าไม่มผู้ีเสนอช่ือเพิ่ม 
ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้ นายเข้ม อัศราช เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 4  

ต่อไปขอให้เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นควรเลือกเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนท่ี 5 เชิญ นายบุญมี  จิตนารี ครับ 

 
นายบุญมี  จิตนารี  เรียนประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม           

นายบุญมี   จิตนารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                  
เขตอ าเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอเมืองพะเยา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ          
คนท่ี 5 ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
 
นายช านาญ  บัวแดง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม      

นายช านาญ  บัวแดง สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 
อ าเภอจุน ขอรับรองครับ 

 
นายมานพ  ศูนย์กลาง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม      

นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
เขต 1 อ าเภอจุน ขอรับรองครับ 

 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเลือกให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 5 อีกหรือไม่  -ไม่มี- ถ้าไม่มีผู้เสนอช่ือเพิ่ม 
ถือว่า ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบให้ นางพิสมัย  ใจวัง เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 5  

ต่อไปขอให้เสนอช่ือสมาชิกสภาฯ ท่ีเห็นควรให้เป็น คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ คนท่ี 6 เชิญ นายมานพ  ศูนย์กลาง ครับ 

 
/นายมานพ... 
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นายมานพ  ศูนย์กลาง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม  
นายมานพ  ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา          
เขต 1 อ าเภอจุน ขอเสนอ นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 อ าเภอแม่ใจ เป็นคณะกรรมการ             
แปรญัตติ คนท่ี 6 

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
 
นายบุญสินธุ์  มังคลาด  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากระผม            

นายบุญสินธุ์  มังคลาด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา             
เขต 3 อ าเภอเชียงค า ขอรับรองครับ 

 
นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม    

นายฐิติพันธ์  จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขต 1 อ าเภอเชียงค า ขอรับรองครับ 

 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเลือกให้เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 6 อีกหรือไม่ -ไม่มี- ถ้าไม่มีผู้เสนอช่ือเพิ่ม   
ถือว่า ท่ีประชุมให้ความเห็นชอบให้  นายภู เบส วิ สูตรสุวรรณ์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 6  

ต่ อ ไ ปขอ ให้ เ สนอ ช่ือสมา ชิกสภาฯ  ท่ี เ ห็ น คว ร เ ลื อก เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนท่ี 7 เชิญ นายประทีป  อินธิมา ครับ 

 
นายประทีป  อินธิมา  เรียนประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม    

นายประทีป  อินธิมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 
อ าเภอภูซาง ขอเสนอสิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เขต 3 อ าเภอดอกค าใต้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนท่ี 7 ครับ 

 
ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  เชิญครับ 
 
นายบูรณาการ  ตาค า  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     

นายบูรณาการ  ตาค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 
อ าเภอปง ขอรับรองครับ 

 
นายเสวียน  มะโนชัย  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     

นายเสวียน  มะโนชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 3 
อ าเภอปง ขอรับรองครับ 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเลือกให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 7 อีกหรือไม่  -ไม่มี- ถ้าไม่มีผู้เสนอช่ือเพิ่ม   
ถือว่าท่ีประชุมให้ความเห็นชอบให้ สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 3 อ าเภอดอกค าใต้ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 7  

 สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6 จ านวนท้ังส้ิน 7 ท่าน  ประกอบด้วย 

1. นายอภิ เชษฐ์  แสงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน           
จังหวัดพะเยา เขตอ าเภอภูกามยาว 

2. นายช านาญ  บัวแดง สมาชิกสภาอง ค์การบริหาร ส่วน             
จังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอจุน 

3. นายอดิเรก  กองมงคล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน             
จังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอเชียงค า 

4. นายเข้ม  อัศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
เขต 1 อ าเภอภูซาง 

5. นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขต 4 อ าเภอเมืองพะเยา 

 6. นายภูเบส วิ สูตรสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดพะเยา  เขต 1 อ าเภอแม่ใจ 

 7. ส.อ.บุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน          
จังหวัดพะเยา  เขต 3 อ าเภอดอกค าใต้ 

 
ประธานสภาฯ  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ครบท้ัง 7 ท่านแล้ว ต่อไปผมจะขอหารือ
ห้วงเวลาของการยื่นค าแปรญัตติ ท่ีจะก าหนดให้สมาชิกสภาฯ หรือนายกฯ 
ท่ีประสงค์จะยื่นค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ว่าเห็นควรก าหนด
ระยะเวลากี่วัน ก าหนดเวลาและสถานท่ีรับค าแปรญัตติ โดยห้วงเวลา             
ต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ตามท่ีก าหนดในระเบียบข้อ 45 วรรคสาม            
ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอครับ เชิญ นายเดชศรี  ธิวงค์  
 

นายเดชศรี  ธิวงศ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระผม นายเดชศรี ธิวงค์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 6 อ าเภอเมืองพะเยา   
ขอเสนอก าหนดห้วงเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน             
เริ่มต้ังแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 26 สิงหาคม 2565 ต้ังแต่
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ครับ 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
  
นายบูรณาการ  ตาค า  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม    

นายบูรณาการ  ตาค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
เขต 1 อ าเภอปง ขอรับรองครับ 

 
นายอาทิตย์  งามตา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     

นายอาทิตย์  งามตา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                   
เขต 2 อ าเภอปง ขอรับรองครับ 

 
ประธานสภาฯ  นายเดชศรี  ธิวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

เขต 6 อ าเภอเมืองพะเยา เสนอก าหนดห้วงเวลาในการยื่นเสนอค าแปร
ญัตติ จ านวน 3 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี24 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 26 
สิงหาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ          
เป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่า
เห็นชอบก าหนดห้วงเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน              
เริ่มต้ังแต่วันท่ี 24 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 26 สิงหาคม 2565 ต้ังแต่
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา   

ต่อไปผมขอเสนอให้มีการก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติ 
ภายหลังปิดรับค าแปรญัตติแล้ว ว่าควรก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
ใช้เวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติท่ีรับไว้จ านวนกี่วัน เชิญนายบูรณาการ  ตาค า 

 
นายบูรณาการ  ตาค า  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม     

นายบูรณาการ  ตาค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 1 
อ าเภอปง ขอเสนอให้ก าหนดห้วงเวลาในการพิจารณาค าแปรญัตติไว้  
จ านวน 9 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 27 สิงหาคม 2565  ถึงวันท่ี 4 กันยายน 2565 
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 

  
ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่าน เชิญครับ 
 
นางพิสมัย  ใจวัง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดิฉัน             

นางพิสมัย  ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 4 
อ าเภอเมืองพะเยา ขอรับรองค่ะ 

 
 

/ส.อ.บุญเดช... 
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ส.อ.บุญเดช  อินต๊ะสาร  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม       

สิบเอกบุญเดช  อินต๊ะสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เขต 3 อ าเภอดอกค าใต้ ขอรับรองครับ 

 
ประธานสภาฯ  นายบูรณาการ  ตาค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา เขต 1 อ าเภอปง เสนอให้ก าหนดห้วงเวลาในการพิจารณาค าแปร
ญัตติไว้ จ านวน 9 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 27 สิงหาคม 2565 ถึงวันท่ี 4 
กันยายน 2565 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยไม่ เว้นวันหยุดราชการ              
จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ                  
ถ้าไม่มี ผู้เสนอเป็นอย่างอื่น ถือว่าได้ก าหนดห้วงเวลาในการพิจารณา                  
ค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ไว้จ านวน 9 วัน  เริ่มต้ังแต่วันท่ี 27 สิงหาคม 2565  
ถึงวันท่ี 4 กันยายน 2565 ต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.            
ณ ห้องประชุมสภาอง ค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา โดยไม่ เว้น
วันหยุดราชการ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ เป็นอันว่าการประชุมพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งสภาฯ  
ได้มีมติรับหลักการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  

เชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติท่ีสภาฯ         
ได้เลือกไว้ จ านวน 7 ท่าน โดยบอกนัดในท่ีประชุมสภา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 23 เพื่อด าเนินการประชุม
เลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
เชิญครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อให้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 109     
ท่ีก าหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นเป็น ผู้นัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้ งแรก เพื่ อ เ ลือกประธานกรรมการ                   
และเลขานุการคณะกรรมการ ผมขอนัดคณะกรรมการแปรญัตติท้ัง 7 ท่าน      
ท่ีอยู่ในท่ีประชุมแห่งนี้แล้ว เข้าประชุมหลังจากท่ีท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 
ในวันนี้แล้ว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแห่งนี้ 
ขอบคุณครับ 

 
/ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ  
ข้อหารือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา         

การประชุมสภาฯ ครั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ท่านใด มายื่นหนังสือสอบถามแต่อย่างใด  

ผมก็ได้ด าเนินการประชุมจนครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอขอบคุณ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯทุกท่าน ตลอดจนท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้อ านวยการกอง
ทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 
ปิดการประชุม  เวลา 15.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


